

# หมวดวิชาและคำอธิบายรายวิชา

## หมวดวิชา

### หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สพ 4000	พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011	การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012	การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

หมายเหตุ \* การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดหรือเป็นไปตามประกาศของสถาบัน

## หมวดวิชาหลัก

พค 6001	กระบวนการค้นคว้าและทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม
พค 6002	จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา
พค 6003	ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม
พค 6004	การวิจัยเชิงปริมาณ
พค 6005	การวิจัยเชิงคุณภาพ
พค 6006	พื้นฐานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และองค์การ

## หมวดวิชาเอก

### สาขาวิชาเอกนโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริการ

พค 7101	การเมืองกับการกำหนดนโยบายสังคม
พค 7102	การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
พค 7103	การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล

### สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

พค 7201	ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
พค 7202	ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
พค 7203	ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

### สาขาวิชาเอกการประเมินผลกระทบทางสังคม

พค 7301	การบริหารโครงการ
พค 7302	การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม
พค 7303	การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง และภัยพิบัติ

## หมวดวิชาเลือก

---

พค 7901	ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม
พค 7902	การเมืองและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พค 7903	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
พค 7904	การประกอบการทางสังคม
พค 7905	การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสังคมศาสตร์
พค 7906	สัมมนาความมั่นคงของมนุษย์
พค 7907	ภาวะผู้นำและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
พค 7908	วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้
พค 7909	การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมเชิงปริมาณ
พค 7910	การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพ
พค 8000	การศึกษาตามแนวทาง

## หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

---

พค 9000	การค้นคว้าอิสระ
---------	-----------------

## หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

---

พค 9004	วิทยานิพนธ์
---------	-------------

**หมายเหตุ** \*ผู้เรียนนอกเวลาราชการ ไม่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จึงมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม

# คำอธิบายรายวิชา

## หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

### สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

แนะนำการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

### ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

### ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

### ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

### ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

## หมวดวิชาหลัก

### พค 6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสังคม กระบวนทัศน์ และพัฒนาการของทฤษฎีสังคมที่เป็นรากฐานของสำนักคิดและกลุ่มทฤษฎีทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสำนักคิดโครงสร้างหน้าที่ สำนักคิดขัดแย้ง รวมทั้งกลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม หลักการ วิธีการวิเคราะห์ ปัญหาสังคม และการนำกระบวนทัศน์และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นจริงของสังคม

### พค 6002 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา

ทฤษฎีและผลการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตลักษณะต่างๆ แรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคมในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสังคม

### พค 6003 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม

แนวคิด และวิวัฒนาการของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนาสังคม และการพัฒนาการบริหาร ความเป็นสหสาขาวิชาในการบริหารการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา



## พค 6004 การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย กระบวนการ และขั้นตอนการวิจัยทางสังคมเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐานในการวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัด เครื่องมือวัด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การแปลความหมายข้อมูลและการเขียนอ้างอิง และการจัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงวิจัย

## พค 6005 การวิจัยเชิงคุณภาพ

ปรัชญาและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคม แนวทางหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพครอบคลุมแนวทางชาติพันธุ์วรรณาปรากฏการณ์วิทยา การศึกษาภาคสนาม และการสร้างทฤษฎีฐานราก การออกแบบการวิจัย วิธีการต่างๆในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิธีการแบบผสม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการตรวจสอบแบบสามเส้า และจริยธรรมการวิจัย

## พค 6006 พื้นฐานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และองค์การ

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์นโยบายสังคม การถ่ายทอดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางดำเนินงานของนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการแปลงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการการวิเคราะห์องค์การและทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

## หมวดวิชาเอก

### 1. สาขาวิชาเอกนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

#### พค 7101 การเมืองกับการกำหนดนโยบายสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการกำหนดนโยบายสังคม รัฐและระบบราชการกับการกำหนดนโยบายสังคม ทฤษฎีและตัวแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ อิทธิพลของผู้มีส่วนร่วมในนโยบายสังคม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความสำคัญของตัวแสดงทางการเมืองและกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสังคม

#### พค 7102 การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การประเมินผลกระทบ ตลอดจนการทบทวนและการควบคุมยุทธศาสตร์ กรณีตัวอย่างองค์การที่ประสบความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

#### พค 7103 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล

แนวคิดและขอบเขตของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการและวิธีการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย โดยเน้นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของนโยบายที่มีต่อการพัฒนาสังคม

### 2. สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### พค 7201 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

พัฒนาการและเปรียบเทียบทฤษฎีองค์การในหลากหลายกระบวนการทัศน์ทั้งกระบวนการทัศน์แบบเหตุผลดั้งเดิม เหตุผลนิยม นิเวศวิทยาขององค์การ สัญลักษณ์ สถาบัน และวัฒนธรรม อำนาจและการเมืองในองค์การ การจัดการองค์การในประเด็นการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดทำยุทธศาสตร์ การควบคุมกำกับ และการประเมินประสิทธิผลขององค์การ

### **พค 7202 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ**

ทฤษฎีและการนำผลการวิจัยไปปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นำ และพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงสถานการณ์ ตัวแบบภาวะผู้นำเต็มขอบเขต ผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ การจูงใจในการทำงาน การสร้างทีมงานและการประสานพลังในทีมงาน ความยุติธรรมในองค์การ การสื่อสารในองค์การ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ การเสริมทักษะการบริหาร และนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

### **พค 7203 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม**

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยธรรมาภิบาล องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย และการจัดการสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทขององค์การภาครัฐและเอกชนในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์

## **3. สาขาวิชาเอกการประเมินผลกระทบทางสังคม**

### **พค 7301 การบริหารโครงการ**

แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการกำหนดและวางแผนโครงการพัฒนา การจัดองค์การ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ การอำนวยความสะดวกโครงการ การกำกับ และการติดตามประเมินผลโครงการ การสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนการถ่ายโอนโครงการสู่การบริหารงานประจำ

### **พค 7302 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม**

แนวคิด และทฤษฎีในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากนโยบาย แผนงาน และโครงการ เทคนิค และวิธีการประเมินผลกระทบก่อนและหลังโครงการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม การค้นหาแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบทางลบ

### **พค 7303 การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง และภัยพิบัติ**

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้ง การเกิดและการขยายตัวของความขัดแย้ง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์จากเหตุภัยพิบัติ บั๊จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การตัดสินใจการใช้ที่ดินและพลวัตทางด้านนโยบายสังคมและการเมือง ความเปราะบางของสังคมต่อภัยพิบัติ ขั้นตอนการวางแผนและนโยบายรวมทั้งการแทรกแซงสามารถลดความเปราะบางต่อภัยพิบัติและเพิ่มความยืดหยุ่นในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการภัยพิบัติ

## **หมวดวิชาเลือก**

### **พค 7901 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม**

แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบ และการผสมผสานระหว่างความเชื่อและขนบประเพณี ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านความเหมาะสม รากเหง้าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชน พลวัตของการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาร่วมสมัย ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมแห่งชาติกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

### **พค 7902 การเมืองและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**

แนวคิด ทฤษฎีด้านการเมืองและการพัฒนา การรวมตัวระหว่างประเทศและภูมิภาคนิยมประวัติศาสตร์การเมืองและการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริบททางการเมืองวัฒนธรรม ค่านิยม และความมั่นคงที่ส่งผลต่อการพัฒนา การรวมตัวระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงวิวัฒนาการของอาเซียนและความสำคัญของอาเซียนต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### **พค 7903 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา**

ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พัฒนาการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของนักวิชาการสาขาต่างๆ การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาและบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้งในระดับบุคคล องค์การ ชุมชน และประเทศ



## **พค 7904 การประกอบการทางสังคม**

แนวคิดและพัฒนาการของการประกอบการทางสังคม ความสำคัญของการประกอบการทางสังคมในการแก้ปัญหาทางสังคมลักษณะต่างๆ ผู้ประกอบการทางสังคมและคุณลักษณะที่สำคัญ ประเภทของกิจการเพื่อสังคม กระบวนการสร้างและพัฒนากิจการเพื่อสังคม การทำแผนธุรกิจและการตลาด การระดมทุนเพื่อการประกอบการ การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสังคม มูลค่าทางสังคมและการวัด

## **พค 7905 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสังคมศาสตร์**

แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัย การวางแผนและการพัฒนา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการการวางแผนและตัดสินใจ เช่น การทำแผนที่ การนำเสนอในรูปแบบที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

## **พค 7906 สัมมนาความมั่นคงของมนุษย์**

วิวัฒนาการ แนวคิดและกลไกความมั่นคงของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงของมนุษย์กับโลกาภิวัตน์ ธรรมชาติสากล ความขัดแย้ง และการพัฒนา การประเมินประเด็นท้าทายความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

## **พค 7907 ภาวะผู้นำและการจัดการความเปลี่ยนแปลง**

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยภาวะผู้นำ ประกอบด้วยทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรม ทฤษฎีสภาพเงื่อนไขแวดล้อม ภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำเชิงการแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำแบบกลุ่มภาวะผู้นำพันธุ์แท้ ภาวะผู้นำแบบรับใช้และอำนวยความสะดวก ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การพัฒนาภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม บทบาทของผู้นำในการสร้างแรงจูงใจ สร้างความร่วมมือ และประสิทธิผลขององค์การทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์การและสังคม ขั้นตอนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง บทบาทของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การและสังคม

## **พค 7908 วัฒนธรรมองค์กรและองค์การแห่งการเรียนรู้**

แนวคิดและแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ทั้งมุมมองเชิงองค์รวม ความแตกต่างหลากหลาย และความคลุมเครือของวัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้องค์กร และองค์การการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ขององค์การ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การการเรียนรู้ การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

## **พค 7909 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมเชิงปริมาณ**

กระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง เป็นต้น เพื่อการสร้างแบบวัดและตัวชี้วัด การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การเขียนผลการวิจัยอภิปรายผลและรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

## **พค 7910 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพ**

หลักการและขั้นตอนในการจำแนกข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การวิเคราะห์ลดทอนข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่มคำ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์วาทกรรม การวิเคราะห์เรื่องเล่าและการวิเคราะห์แก่นสาระ กระบวนการใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมในการตีความข้อมูล และการนำเสนอผล การรายงานเผยแพร่ผลการวิจัยในหลากหลายรูปแบบ

## **พค 8000 การศึกษาตามแนวแนะ**

การค้นคว้าเอกสารหรือจัดทำโครงการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานทางวิชาการ



## หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

### พค 9000 การค้นคว้าอิสระ

การค้นคว้าเอกสารหรือจัดทำโครงการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
แล้วนำมาจัดทำเป็นรายงานทางวิชาการ

## หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

### พค 9004 วิทยานิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจัยนโยบายการบริหาร  
พัฒนาสังคม และการประเมินผลกระทบทางสังคม ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์